



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๗๘
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ - สกุล

๑๐๑

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินภา สีลานันท์

๑๐๒

นางสาวปาริชาติ ปาเกลือ

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๙๒
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ - สกุล

๒๐๑

นางสาวชลลดา ส่งศรี

๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๐๐
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ - สกุล

๓๐๑

นางพิชญ์สิณี ภาฏตานนท์

โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตามรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิวัฒน์ ชั้น ๙ อาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และในกรณีที่มีความจำเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมศักดิ์ ไขทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี
ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ